



ชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย

ชนะเลิศการแข่งขันภาษาไทย จรรโลงความเป็นชาติ : โดย...หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ

"เยาวชนมักจะถูกโยนความผิดว่าทำให้ภาษาเพี้ยน บางครั้งต้องถามกลับไปยังครูผู้สอนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วยว่า ได้สอนให้เด็กเข้าใจถึงบริบทในการใช้ภาษาตามเหตุการณ์ ตามทำเนียบภาษาหรือไม่ ส่วนอักษรวิธียอมรับว่าเปลี่ยนแปลงไปเร็ว แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนัก เพราะหากไม่เป็นที่ยอมรับหรือมาตามกระแสนิยม คำนั้นๆ ก็อยู่ไม่นาน" อ.บุญธรรม กรานทอง จากราชบัณฑิตยสถาน ผู้ตัดสินในโครงการ อนาคต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2530 ให้มุมมองการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปัจจุบัน

เวทีนี้ อ.บุญธรรม บอกว่า เป็นเวทีที่ดีและถือเป็นเวทีแรกที่ทำให้การสนับสนุนเยาวชนกับการอนุรักษ์ความถูกต้องของการใช้ภาษาไทย และที่น่ายินดีก็คือ เยาวชนที่มาร่วมแข่งขันต่างก็มีความสุขกับการแสดงออกที่มาจากข้างในจริงๆ เชื่อว่าพวกเขาจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีในด้านภาษาไทยในอนาคต

โครงการ อนาคต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ของธนาคารอนาคต เป็นหนึ่งในเวทีดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน จรรโลงความเป็นชาติเอาไว้ มีสถาบันการศึกษาต่างๆ ทุกระดับ ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 41 มีเยาวชนจาก 4 ภาค กว่า 3,500 คน จาก 950 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก ผู้ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน และได้รับโอกาสในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด.ญ.นิจสิริ คนงาน นักเรียนชั้น ป.3 จากโรงเรียนตรุณราชบุรี คือผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (หญิง) เล่าว่า เป็นคนชอบพูดชอบอ่านอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวลาเล่านิทานในห้องเรียนจะรู้สึกสนุกกับการถ่ายทอด จนคุณครูเห็น ความสามารถและฝึกให้อ่านภาษาไทยตาม หลักวิธีที่ถูกต้อง เน้นเรื่อง ร.เรื่อ และคำควบกล้ำอย่างมาก เพราะเป็นระดับความเข้าใจใน ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก และก่อนจะประกวดทุกๆ วันจะฝึกอ่านให้พ่อแม่ฟังที่บ้าน ฝึกพูดประโยคที่ใช้ใน แต่ละวันให้ชัดเจนและไพเราะ อยากเป็นผู้ประกาศข่าวด้วย เพราะอยากอ่านข่าวแบบชัดๆ ให้คนไทยได้ฟัง

อ.ปณชิตา ทองสิมา จากโรงเรียนเมธิมศึกษา ซึ่งเป็นคุณครูผู้ฝึกสอนให้แก่ ด.ช.ขวัญพัฒน์ ปริณสิริคุณาวุฒิ เด็กนักเรียนชั้นป.3 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา (ชาย) กล่าวว่า โครงการนี้ยังดำเนินต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่โรงเรียนและเด็กๆ ยืนยันจะสอน และค้นหาเด็กที่มีแววในด้านนี้เพื่อส่งเข้าแข่งขันในทุกๆ ปี เพราะรางวัลด้วยพระราชทานที่ได้รับนั้นถือเป็น เกียรติยศสำหรับโรงเรียนและ เด็กนักเรียน หรือหากไม่ได้รับรางวัลก็ถือว่าได้นำเด็กออกมาฝึกฝนนอก ห้องเรียน โดยมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คอยให้คำชี้แนะในจุดที่ควรปรับปรุงและช่วยเสริม ทักษะและเทคนิคที่สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทยกับ เด็กนักเรียนด้วย ด.ช.ขวัญพัฒน์ เป็นหนึ่งใน เด็กเล็กที่มีความสามารถในการอ่านที่ดี อ่านคล่อง เป็นเด็กที่ชนะเลิศจากการประกวดภายในโรงเรียน จึงนำมา ฝึกฝนต่อเรื่องลีลาการอ่าน ซึ่งวันนี้พิสูจน์ได้ว่า เด็กคนนี้ได้ขึ้นจะต้องเป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาไทยได้แบบชัดถ้อย ชัดคำแน่นอน

ส่วนรุ่นเยาวชนปีนี้ น.ส.ศกุนตลา แยมป์วิว คณะมนุษยศาสตร์ เอกวรรณคดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา (หญิง) มีคุณ แม่เป็นครูสอนภาษาไทย ซึ่งคอยทำความเข้าใจอยู่เสมอว่าที่ต้องพยายามทำให้ลูกอ่านและพูดไทยให้ชัด เพื่อจะได้ไปสอนลูกคนอื่นให้พูดและอ่านไทยชัดจนได้อย่างภาคภูมิใจ

หญิง บอกว่า วันนี้ได้ทำให้แม่เห็นแล้วว่า สิ่งที่แม่สอนและฝึกลูกนั้นประสบความสำเร็จในขั้น หนึ่งแล้ว ต่อไปจะพยายามทำหน้าที่ของคนไทยที่รักษาเอกลักษณ์ของชาตินี้ไว้ให้ดีที่สุด และอยากจะบอกกับ เพื่อนๆ วัยรุ่นว่า ให้ช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการใช้ภาษาไทย เพราะเมื่อผ่านจากช่วงชีวิตวัยรุ่นไปก็จะเข้าสู่ วัยทำงานแล้ว ซึ่งต้องพบปะพูดคุยกับคนมากมาย และหลากหลาย การมีพื้นฐานตรงนี้ช่วยให้สามารถปรับตัว และใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะในแต่ละ สังคม แต่ละสถานการณ์ได้

.....
(ชนชาติจัดแข่งภาษาไทย จรรโลงความเป็นชาติ : โดย...หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ)